

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2016
ĐÓN XUÂN BÌNH THÂN – TẾT SUM VẦY

TAM BÌNH - ĐÀ LẠT

Thời gian: 4 ngày 4 đêm

Khởi hành: Mừng 4 tết

Phương tiện: Xe ô tô

TAM BÌNH là một bán đảo thuộc địa phận Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, nơi đây được mệnh danh là một Maldiver tại Việt Nam bởi vì nơi đây sở hữu một bãi cát trắng mịn kéo dài vô tận, những rạn san hô ngũ sắc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nước biển một màu xanh ngọc bích in hình núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, cảnh sắc nơi đây ví như một bức tranh sơn thủy mặc mà thanh thoát, trong trẻo mà mượt mà như một thiên đường hạ giới. Điều đặc biệt là nơi đây sở hữu những resort bậc nhất của Việt Nam và cũng có tôm hùm rất ngon cùng nguồn gốc với Tôm hùm của đảo Bình Ba, hải sản nơi đây cũng rất tươi và giá cả thì vô cùng hợp lý,... Đà Lạt - Không chỉ có sương mù xứ lạnh, với nhiệt độ trung bình lý tưởng 18⁰c, khí hậu mát mẻ, Đà Lạt quanh năm được phủ lên sắc xanh tràn sức sống của cỏ cây, sắc vàng, hồng, đỏ, tím, tươi thắm của rất nhiều hoa thơm trái ngọt, là miền đất của mùa xuân, ngàn hoa, ngàn thông. Có người còn gọi Đà Lạt là thành phố tình yêu, mộng mơ. Có lẽ, nơi đây còn có nhiều hồ, thác, chảy róc rách ngày đêm bên những rừng thông reo vi vu trong gió, làm phong cảnh bội phần thơ mộng, nơi gặp gỡ lý tưởng của biết bao người.

ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM – CAM RANH:

21H00: Xe và HDV **Phong Cách Việt Travel** đón khách tại điểm hẹn và khởi hành đi **TOUR LIÊN TUYẾN TAM BÌNH – ĐÀ LẠT 4 NGÀY 4 ĐÊM**. Quý khách nghỉ ngơi trên xe.

NGÀY 2: TAM BÌNH: (Ăn sáng + trưa + tối)

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng. Tại đây quý khách sẽ đi cung đường mới từ Phan Rang Tháp Chàm đến Tam Bình ngang qua **Vịnh Vĩnh Hy – Rừng Quốc Gia Núi Chúa**, trên đường đi quý khách sẽ chiêm ngưỡng những ruộng muối trắng xóa, những khu rừng nguyên sinh bí ẩn và toàn cảnh **Vịnh Vĩnh Hy** từ trên cao với cảnh sắc tuyệt vời và những chiếc tàu đánh cá neo đậu trên bến cảng.

Quý khách đến **Bình Lập**, tham quan và khám phá những bãi biển hoang sơ của **Bình Lập** như **Bãi Ngang**- nơi có những tảng đá to giống như hình bàn tay người khổng lồ ở Hòn Chông – Nha Trang. **Bãi Lao** (hay còn gọi là **Bãi Mũi Cây Nhao**), một bãi biển hoang sơ và nước biển trong xanh vô cùng, điểm cuối cùng sẽ đến **làng Tàu Bè**, quý khách tham quan **Resort Ngọc Sương**, một resort nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam và là phim trường của nhiều bộ phim rất nổi tiếng như phim: **Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế**,.... quay về làng Tàu Bè, tại đây quý khách tắm biển và dùng cơm trưa tại **Làng Bình Lập**.

Buổi trưa: Đoàn khởi hành về lại **Bình Hưng**, nhận phòng, nghỉ ngơi tự do.

HDV sẽ dẫn Quý khách đi tham quan về cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo xa với nghề nuôi tôm hùm là thu nhập chính.

Sau đó, đoàn lên tàu, Tàu sẽ chở Quý khách tham quan một vòng tham quan, sẽ đi qua những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Hưng như bãi Bình Tiên, chinh phục một con suối có tên là Suối Nước Ngọt – nằm giữa Đèo nên người ta còn gọi là Đèo Nước Ngọt, Hang Động nổi tiếng tại Bình Hưng là Hang Tào, Đảo Bà Bồng (hay còn gọi là Đảo Rùa), tại đây quý khách có thể vừa tắm biển, vừa lặn ngắm san hô với quần thể san hô đa dạng và phong phú cùng với sự hỗ trợ của HDV có áo phao và kính lặn.

Kết thúc chương trình, Quý khách về nhà dân nghỉ ngơi thư giãn, sau đó thưởng thức bữa tiệc chia tay đặc biệt do Phong Cách Việt travel tổ chức với các món ăn đặc sản miền biển

NGÀY 3: TAM BÌNH – NHA TRANG – ĐÀ LẠT (Ăn sáng + trưa + tối)

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng với món **Bánh Canh Chả Cá**, đặc sản của dân đảo Bình Hưng . Sau đó Đoàn lên tàu khởi hành về lại đất liền và di chuyển ra **Nha Trang**. Đoàn tham quan **Nhà Thờ Đá – Một trong những công trình kiến trúc độc đáo tại Thành Phố Biển Nha Trang**. Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi **Đà Lạt** . Đến Đà Lạt quý khách nhận phòng nghỉ ngơi và dùng cơm tối.

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá Đà Lạt về đêm.

NGÀY 4: KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ MỘNG MƠ (Ăn sáng + trưa + tối)

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, khởi hành tham quan **Thiền Viện Vạn Hạnh** - là một trong những Thiền Viện thu hút rất nhiều du khách tham quan khi đến với thành phố ngàn hoa, tọa lạc trên một ngọn đồi , du khách sẽ bắt gặp hình ảnh vị phật Thích Ca uy nghi, sừng sững, tôn nghiêm và thanh tịnh làm toát lên vẻ đẹp của Thiền Viện Vạn Hạnh. Tham quan **Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm**.

Buổi chiều: Khởi hành tham quan **Nhà Thờ Domian**. Sau đó chinh phục đỉnh **Langbiang**, nghe truyền thuyết về chuyện tình của **chàng K’Lang và nàng H’Biang**.

Buổi tối: Quý khách dùng cơm tối. Quý khách có thể đăng ký tham gia chương trình thưởng thức thịt rừng, tham gia chương trình lửa trại hoành tráng và ấn tượng cùng các nghệ sĩ dân tộc Lạch (chi phí tự túc) sau đó về lại khách sạn. Nghỉ đêm tại Đà Lạt.

NGÀY 5: ĐÀ LẠT – TP. HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng + trưa)

Buổi sáng: Quý khách trả phòng và dùng điểm tâm sáng, sau đó sẽ đi **chợ Đà Lạt** mua quà và đặc sản. Khởi hành về lại TP. Hồ Chí Minh. Đoàn dùng cơm trưa tại Bảo Lộc. Sau đó tiếp tục khởi hành về đến TP.HCM. HDV Phong Cách Việt chia tay tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách!